
sþ. 550. Fyrirspurn [254. mál]
til samgönguráðherra um aflagjald til hafna.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Hver er afstaða samgönguráðherra til beiðni Hafnasambands sveitarfélaga um hækkun
á aflagjaldi til hafna?


